



ขอเชิญประชุมเรื่องผังเมือง

ผังเมืองรวมชุมชนบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (ปรับปรุงครั้งที่ ๑)

กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา จะดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) ขึ้นในท้องที่ตำบลเกาะไร่ ตำบลเทพราช ตำบลดอนทราย ตำบลคลองขุด ตำบลคลองประเวศ ตำบลบางกรูด ตำบลหนองบัว ตำบลท่าพลับ ตำบลลาดขวาง ตำบลสนามจันทร์ ตำบลลิบเอ็ดศอก ตำบลแหลมประดู่ ตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลหนองตีนนก ตำบลแสนภูดาษ ตำบลคลองบ้านโพธิ์ และตำบลบางซ່อน อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผังเมืองรวมที่จัดทำขึ้นนี้ คือ นโยบาย มาตรการและแผนผังที่จะประกาศเป็นกฎหมายเพื่อใช้สนับสนุนและควบคุมการพัฒนาของภาครัฐบาลและเอกชน ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง การสาธารณสุขปโภค และการบริการสาธารณะในท้องที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การขยายตัวของอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย นำความสะดวกสบาย ความสวยงาม น่าอยู่อาศัย ประหยัดการลงทุนและสิ่งแวดล้อมที่ดีมาสู่ประชาชน อีกทั้ง สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนได้ในอนาคต

ดังนั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเชิญชวนประชาชน ผู้อยู่อาศัยหรือผู้ครอบครองที่ดิน หรือมีส่วนได้เสียอื่น ๆ ในท้องที่ดังกล่าวไปตรวจดูแผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวม แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภท แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและการขนส่ง แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ แผนผังแสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแผนผังแสดงผังน้ำ พร้อมข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ว่าการอำเภอบ้านโพธิ์ สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ สำนักงานเทศบาลตำบลแสนภูดาษ สำนักงานเทศบาลตำบลเทพราช สำนักงานเทศบาลตำบลลาดขวาง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองบ้านโพธิ์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตีนนก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลิบเอ็ดศอก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะไร่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประเวศ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา กรมโยธาธิการและผังเมือง และเผยแพร่ทางระบบอินเทอร์เน็ตของกรมโยธาธิการและผังเมือง **ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ (ปิดประกาศไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน) และ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) ในวันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา**

กรมโยธาธิการและผังเมือง จะนำข้อคิดเห็นของท่านไปประกอบการพิจารณา ในการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) จากนั้นจะนำผังเมืองรวมนี้เสนอต่อคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

- สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนเรืองวุฒิ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐ โทร ๐ ๓๘๕๑ ๒๕๑๓ โทรสาร ๐ ๓๘๕๑ ๒๕๑๓
- สำนักผังเมืองรวม ส่วนที่ ๑ กรมโยธาธิการและผังเมือง ๒๒๔ ถนนพระราม ๙ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๒๐ โทร ๐ ๒๒๐๑ ๘๑๙๔ โทรสาร ๐ ๒๒๔๕ ๗๘๙๒
- กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง ๒๑๘/๑ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๔๖๙ - ๗๒ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๔๘๖